



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่น และดีมาก

ตามที่ได้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก นั้น

สำนักงานได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สำหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวกัญฉนิภา จิตรชุ่ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น
ในรอบการประเมินครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑	นางวิไลลักษณ์ มาลัดดา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
๒	นางสาวชุตติมา เมืองช้าง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	นางพจมาน รอดบุญส่ง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
๔	นางสาววิลาสินี บุตรดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
๕	นางจรรุวรรณ เพ็ญมแดง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
๖	นางสาวประภัสสร เพชรพูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
๗	นายณัฐพล ยืนยง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
๘	นางนิตาชล ใจสวน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
๙	นางสาวปวีณ์กร แผลงศร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
๑๐	นางสาวกิริยา ทิชฎิธนาธาร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
๑๑	นางสาวเนืองบุญ วรรมโก	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๒	นางสาวพัชรินทร์ โนนจ้อย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๓	นายสมบัติ แยมสมพร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๔	นางวาชรรัตน์ พักทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๕	นางสาวอัญชลี เมฆเกษม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๖	นางสาวนพพร ฤทธิ์เข้ม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๗	นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๘	นายทนุกร เผือกจีน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๙	นางชัยญานุช รุ่งเจริญ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๒๐	นางสาวเฟื่องทวิ เอมปาน	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี	ชำนาญงาน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๒๑	นางสาวปัทมา นำพวง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๒๒	นางสาวศุคนธ์ทิพย์ มาชู	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๒๓	นางสาวกมลพรรณ บุญลือ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๒๔	นายวันชัย แสงนาค	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๕	นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๖	นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๗	นางสาวสุกัญญา กลับเป็นสุข	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๘	นางสาวปิยะดา ดาวแดน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๙	นางสาวนภัสกร สมศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๐	นางสาวพิมพ์ปิณณ์ เกื้อนเอี่ยม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๑	นางสาววาสนี ทองอยู่	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๒	นางสาวทิพากร เชื้อภักดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๓	นางสาวอัมพิการ์ อนุภาพศักดิ์สิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๔	นางอัญญาพร ทานา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๕	นางสาวพิมพ์ประไพ ใต้ดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๖	นางนราพร ประทุมมา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด	
๓๗	นางสุพรทิพย์	ด้วงมหาสอน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๘	นางวันทนี	บัวทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๙	นายพุมพิสิฐ	เพ็ชรรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๔๐	นางสาวปวีณา	ภูมิวิภาชน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๔๑	นางสาววชิราภร	ไชยมาศ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๔๒	นางรัมภา	จุลเอียด	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี	อาวุโส	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๔๓	นางธัญญารัตน์	สมบูรณ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๔๔	นางสาวปทุมพร	จิตต์ดำรง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๕	นางปิ่นตารีย์	ชินปัญญา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๖	นางสมยงค์	ปานสุด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๗	นางสาวปิ่นแก้ว	ศรีธรรม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๘	นางสาววรภาพร	นภมัน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๙	นางเนตรดาว	ศรีนวลนัด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๕๐	นางสาวงามจิตร	पालศิลป์	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี	ชำนาญงาน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๕๑	นางสาวจรรยา	คำมา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๕๒	นางสาวสร้อยศิริรินทร์	ตะกุดแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๕๓	นางไพรินทร์	เจริญทวีทรัพย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๔	นางนุชรัตน์	มันศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๕	นางจิราพร	เณรจาที	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๖	นางต้นติมา	รักภูธร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๗	นางสาวขวัญเรือน	อ่วมทร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๘	นางนงลักษณ์	รัตนวิเศษศรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๙	นางสาวทัตชญา	อินทร์สร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๖๐	นางศศิษา	จันทรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๖๑	นางสาวชุตติกาญจน์	เวสกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๖๒	นางลำดวน	พรम्मงคล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๖๓	นางสาวยุพา	ไฉ้วตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๔	นางสาวเบ็ญจา	ประดิษฐ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๕	นางสาวธัญชนก	กรวิภาณานิน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๖	นางยวิภา	มีผล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๗	นางสาวน้ำทิพย์	เงินเมือง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖๘	นางสาวสายฝน	อินจู	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๖๙	นางสาววารภรณ์	ตาทิพย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๗๐	นางสาวจรูญศรี	บุญคุ้ม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๗๑	นางสาวกนต์ลีณี	ศรีชัยชัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๗๒	นางอภัสสร	ฝักฝน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๗๓	นางสมจิตร	พัฒนาชวนชม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๗๔	นางสาวสุภาพ	นภาพทุม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๗๕	นายณัฐพงษ์ พิระเกียรติขจร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๖	นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๗	นางวาสนา ภูมิวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๘	นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๙	นางกนกลักษณ์ เนียมสุวรรณค์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๘๐	นางสาวรุ่งทิวา ปันตา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๘๑	นายศตายุ ปันตะ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๘๒	นายสมศักดิ์ ตาทิพย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๘๓	นางปราณี เย็นบำรุง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๘๔	นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๘๕	นางสุทธิดา กิตติรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๘๖	นางสาววรรณา สันป่าแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๘๗	นายสุบรรณ จำปา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๘๘	นายคมสัน มูลราช	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๘๙	นางสาวรุ่งนภา นันทกุลวานิช	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๙๐	นางสาวพนิตนาฏ สิทธิพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๙๑	นายพงศ์ภาค จินะตา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๙๒	นางจิรภัทร คุ่มณี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๙๓	นางกฤตยา ภัทรวรากุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๙๔	นางฉัตรธิดา ศรีพันธุ์เนตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๙๕	นางสาวอิรวดี หุ่นพรวง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๙๖	นางสาวสาระภี จิตตลม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๙๗	ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญหทัย ขวัญเขียว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก
 ในรอบการประเมินครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑	นางสาวประภาพร ปาคำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	นางสาวรัชฎากร แยมสมพร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
๓	นางสาวพจนีย์ พิพิธทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๔	นายเสน่ห์ นานใจ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๕	นางสาวชไมพร ชิงทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๖	นางสาวปภาอร แสงหิรัญ	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี	ชำนาญงาน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๗	นางสุนทรี ชัยรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๘	นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๙	นางสาววัชริน อินชัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๑๐	นางนุชนาท ยานุกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๑๑	นางนพภัทรสรณ์ วงศ์วัฒน์พันธ์ุ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๑๒	นางสาวระพีพร แสงแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๑๓	นางสมัชญา สุปัญญา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๑๔	นางสาวภักจิรา มันทากาศ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๑๕	นางสาวพันธิภา เจตะภัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๑๖	นางวินัดดา วงศ์แดงอ่อน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๑๗	นางสาวศตพร มะโนรส	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๑๘	นางสาวประภาพร อินทรจุฑกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ประกอบกับหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๙๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน เป็นไปตามกฎ ก.พ. ดังกล่าว

จึงขอประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวกัญฉิกา จิตรชุ่ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒

บัญชีแนบท้ายประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ชำนาญงาน

ระดับผลการประเมิน	คะแนน	อัตราร้อยละ
ดีเด่น	๙๐ ขึ้นไป	๒.๘๐-๓.๓๐
ดีมาก	๘๐-๘๙	๒.๕๐-๒.๗๙
ดี	๗๐-๗๙	-
พอใช้	๖๐-๖๙	-



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมิน ซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ๑ ชั้น

ตามที่ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ นร ๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสังกัดเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินในครึ่งปีแรก ซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ๑ ชั้น ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่กำแพงเพชร นายเลิศ เงินทอง	พนักงานขับรถยนต์	
๒	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ นายประทีป อยู่ชุ่ม	พนักงานขับรถยนต์	
๓	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นายสมพร เลิศแดง	พนักงานขับรถยนต์	

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวกัญฉนิภา จิตรชุ่ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒